



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรื่อง ขอลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ และ ๙ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ และ ๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยแจ้งกำหนดการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ว่าง
จำนวน ๒ อัตราดังกล่าว ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ชั้น ๒๘ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปแล้ว นั้น

เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดให้มีการประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมฯ บางท่านต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลดังกล่าว ฉะนั้น จึงขอลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์จากเวลา
๑๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๗.๐๐ น. นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมฯ ฉบับลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๔ และ ๙
ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

นายประยงค์ ปรีญาจิตต์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.